

# Báo Cáo về Trạng Thái Miễn Thuế của Tài Sản ("Miễn Thuế Theo Điều Khoản Thương Mại" Liên Bang)

Kính gửi: Thẩm Định Viên Quận

, Washington

Số:

**Tài sản cá nhân được liệt kê trên báo cáo này được miễn thuế theo luật liên bang quy định về "thương mại".**

Đối với tài khoản của:

Tên thương mại:

Địa chỉ gửi thư:

Thành phố:

Tiểu bang:

Mã bưu chính:

**Sổ sách và hồ sơ nằm ở:**

Tên công ty:

Địa chỉ đường phố:

Thành phố:

Tiểu bang:

Mã bưu chính:

**Lưu ý:** Chỉ trình bày tài sản thực sự được vận chuyển (di chuyển) vào ngày thẩm định là ngày 1 tháng 1.

Mô tả về tài sản	Lô đất hoặc số ID	Số lượng	Giá trị hoặc chi phí	Ngày tài sản được vận chuyển	Vận chuyển từ	Điểm đến

**Lưu ý:** Thông tin cụ thể trình bày theo yêu cầu có thể được kiểm toán để xác minh.

Nếu một trong số các tài sản nêu trên bị chậm trễ trong quá trình vận chuyển, giải thích tình trạng chậm trễ này và chỉ ra là tài sản nào.

## Xác minh

Tôi tuyên bố rằng đây là một báo cáo về tài sản được vận chuyển, được miễn thuế theo “Điều Khoản Thương Mại” Liên Bang, nếu sai, tôi xin chịu phạt về tội khai man.

Chủ sở hữu hoặc đại lý ký tên dưới đây đồng thuận với việc kiểm tra tất cả các sổ sách và hồ sơ được chỉ định cho tài sản theo yêu cầu, việc kiểm tra này sẽ được tiến hành theo cách được quy định tại Bộ Luật Sửa Đổi của Washington (Revised Code of Washington, RCW) 84.40.340 hoặc trong trường hợp chủ sở hữu hoặc đại lý ký tên dưới đây không duy trì hồ sơ trong tiểu bang, sự đồng thuận được trao tại đây sẽ áp dụng cho hồ sơ của nhân viên kho hoặc đại lý có quyền nắm giữ tài sản ở tiểu bang này.

Chủ sở hữu tài sản:

Bởi: (Viên chức hoặc đại lý đủ điều kiện thích đáng)

Chức danh:

Số điện thoại:

Ngày:

**Không đưa tài sản được miễn thuế theo “Điều Khoản Thương Mại” Liên Bang vào bất kỳ tính toán nào về yêu cầu “Miễn Thuế Cảng Tự Do” theo quy định tại RCW 84.36.300.**

## Hướng Dẫn Hoàn Thành biểu mẫu Báo Cáo về Trạng Thái Miễn Thuế của Tài Sản theo “Điều Khoản Thương Mại” Liên Bang

Báo cáo tất cả các tài sản cá nhân thực sự được vận chuyển vào ngày thẩm định là ngày 1 tháng 1, được quý vị yêu cầu miễn thuế theo luật liên bang quy định về “thương mại” (Hiến Pháp Liên Bang, Điều I § 8, Khoản 3).

Tài sản được yêu cầu miễn thuế phải thỏa mãn các bài kiểm tra sau để được miễn thuế:

**Xuất khẩu:** Kiểm tra quá trình vận chuyển thực tế. Điều này chi phối việc hàng hóa có được sự bảo vệ của “điều khoản thương mại” khi thực sự bắt đầu di chuyển trong quá trình xuất khẩu hay không. Trạng thái miễn thuế bắt đầu vào thời điểm tiến hành vận chuyển thực tế trong quá trình ngoại thương, nhưng sẽ mất đi nếu quá trình vận chuyển dừng lại trong một khoảng thời gian đáng kể vì những lý do không cần thiết cho hành trình.

**Nhập khẩu:** Kiểm tra tình trạng ngừng vận chuyển. Kiểm tra tính liên tục của hoạt động vận chuyển có vai trò quan trọng trong việc xác định trạng thái miễn thuế. Câu hỏi liên quan đến khả năng chịu thuế của tài sản là khi nào quá trình vận chuyển dừng lại?

Quá trình vận chuyển có thể được coi là liên tục dù bị gián đoạn tạm thời vì cần thiết cho hành trình hoặc để đảm bảo sự an toàn hoặc thuận tiện trong quá trình vận chuyển.

Khi tài sản dừng vận chuyển và được giữ lại theo yêu cầu của chủ sở hữu nhằm định đoạt hoặc sử dụng để định đoạt trong tiểu bang hoặc nơi khác theo quyền lợi của mình, tài sản này sẽ chịu thuế.

**Bằng chứng:** Chủ sở hữu tài sản chịu trách nhiệm cung cấp bằng chứng xác thực để chứng minh cho quyền miễn thuế của mình. Quyền miễn thuế này có thể bị từ chối nếu không có bằng chứng thuyết phục về lượng và giá trị của phần tài sản được miễn thuế.

*Không đưa mọi tài sản được miễn thuế theo “Điều Khoản Thương Mại” Liên Bang vào bất kỳ tính toán nào về yêu cầu “Miễn Thuế Cảnh Tự Do” theo quy định tại RCW 84.36.300.*